

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการรายวัน ไทยรัฐ สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า M2F ผู้จัดการออนไลน์	โครงการ 30 บาท -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (มินิคابينेट) โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า เป็นการประชุมว่าด้วยเรื่องการปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศไทย เท่าที่ติดตามยังมีปัญหาอีกหลายประการ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาระดับนโยบาย ที่ต้องนำไปสู่การปฏิบัติ เพราะมีคณาหลายกลุ่ม หลายระดับ มีทั้งรายได้สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ผลกระทบที่เกิดขึ้นด้านสาธารณสุขนั้น โดยเฉพาะประเทศไทย ยังรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกัน ที่ต้องระวังเรื่องการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ และเห็นด้วยกับแนวทางที่ สธ. ริเริ่มที่จะปรับปรุงระบบสาธารณสุขของไทยให้ดีขึ้น กรณีอาจมีผู้แอบอ้างการยกเลิกระบบ บัตรทอง หรือโครงการหลักประกันสุขภาพ 30 บาท รักษาทุกโรค เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพียงแต่จะทำอย่างไรให้งบประมาณในส่วนของ สธ. สสส. และ สปสช. มาบูรณาการร่วมกัน ให้ตรงกับเป้าหมายและความต้องการตามนโยบายของรัฐบาล
สปริงนิวส์	หนุนตั้งคลินิกหมอครอบครัว -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เผยคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินฯ เห็นชอบตั้งคลินิกหมอครอบครัวตาม ธรณ. ปรับวิธีจ่ายเงินของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม จ่ายงบประมาณสนับสนุน 150 บาทต่อคน เดินหน้าเขตเมืองก่อน ตั้งเป้าสิ้นปี 2560 ได้ 600 ทีม โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก มีปัญหาน้อยกว่าที่คาดไว้ ส่วนการดูแลผู้ป่วยโรคไตเสื่อมที่ประเทศไทยมีผู้ป่วยกว่า 8 ล้านคนนั้น เชื่อว่า หากทิ้งไว้ 1-2 ปี จะต้องเข้าสู่ระบบล้างไต สธ. ได้จัดทำโครงการจัดตั้งคลินิกดูแลผู้ป่วยโรคไตเสื่อมทั่วประเทศ เพื่อชะลอการล้างไตให้นานที่สุด ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายงบประมาณในการล้างไตไปกว่า 15,000 ล้านบาทต่อปี ส่วนความคืบหน้าในการพัฒนางานด้านสมุนไพรมันั้น รัฐบาลได้สนับสนุนเต็มที่พร้อมให้งบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการในการพัฒนาสมุนไพร โดยให้มีการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาแปรรูปและส่งออก
ไทยรัฐ เว็บไซต์คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์	ขับเคลื่อนรพ.ชุมชน เป็น รพ.ประชารัฐ -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า สธ. พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลประชารัฐ ได้มอบนโยบายให้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาใช้เป็นหลักในการทำงาน คือ เข้มแข็งจากภายใน เติบโตไปด้วยกัน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าโรงพยาบาล โดยคนในพื้นที่รู้สึกเป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพระดับอำเภอ ที่เน้นการทำงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกันของทุกภาคส่วน ขณะนี้ ได้ดำเนินการในโรงพยาบาลอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น พบว่าได้ผลดี โดย เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงพยาบาล ให้ประชาชนร่วมบริจาควันละ 3 บาท หรือปีละ 1,000 บาท เมื่อป่วยสามารถใช้ห้องพิเศษฟรี ทำงานเชื่อมต่อส่งผู้ป่วย ไปรับการรักษาที่ รพศ./รพท.อย่างไร้รอยต่อ โดยเริ่มดำเนินการระยะ 1 ตั้งแต่กรกฎาคม 2560 – กันยายน 2560 ในโรงพยาบาลชุมชน 38 แห่ง ระยะที่ 2 ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 ขยายเพิ่มจังหวัดละ 1 อำเภอทุกจังหวัด และระยะที่ 3 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 จะขยายผลในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งทั่วประเทศ
สำนักข่าวไทย ผู้จัดการออนไลน์	คดีฆ่าหั่นศพ -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ความรุนแรงที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบัน เป็นความรุนแรงที่เกิดจากการควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ เช่น การทะเลาะเบาะแว้ง การใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือการทะเลาะวิวาทบนท้องถนน เหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ความเครียด และการเลี้ยงดูที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ

สื่อ	ประเด็นข่าว
PPTV36	<p>-เสนอข่าว นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า คดีฆ่าหั่นศพแอม เป็นคดีที่ไม่ได้ถูกสื่อนำเสนอในรูปแบบอาชญากรรมธรรมดา แต่เป็นการนำเสนอในรูปแบบใหม่ คือนำเสนอในรูปแบบที่ผู้ต้องหา เป็นเน็ตไอดอล ซึ่งมีปัจจัยอื่น ๆ มาเกี่ยวข้องด้วย เช่นหมอนผ้าห่มที่ผู้ต้องหาใช้ ก็มีพ่อค้าแม่ค้าถือโอกาสขายของชนิดเดียวกับที่ผู้ต้องหาใช้ สะท้อนแนวคิดในการนำเสนอข่าวของสื่อ เพราะถ้าสื่อเสนอแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีอย่างเดียว คนก็จะรับรู้แต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดี แต่สื่อไทยในปัจจุบัน จะมีการนำเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของผู้ต้องหา หรือยกตัวอย่างในด้านดี ๆ ของผู้ต้องหา โดยไม่คำนึงว่าญาติของผู้เสียหายที่ดูข่าวดังกล่าวจะรู้สึกอย่างไร</p> <p>เป็นห่วงเด็กและวัยรุ่นสมัยนี้ เพราะโดยปกติ เขาคงไม่อยากติดตามข่าวที่เป็นคดีฆาตกรรมโหดร้ายรุนแรง แต่เลือกที่จะเสพข่าวอีกด้านหนึ่ง เช่น กระเป๋าของผู้ต้องหาสวยดี หรือผู้ต้องหาหน้าตาดี ทำให้เขาไม่ได้เสพเนื้อหาอีกด้านหนึ่ง ที่เกี่ยวกับคดีที่ผู้ต้องหาก่อไว้ ทำให้เกิดปัญหาที่ว่าภาพของคดีต่าง ๆ จะสวยงามมากขึ้น ทั้งที่ความจริงไม่ควรเป็นแบบนี้</p> <p>อยากแนะนำแต่ละสื่อ ให้เปลี่ยนจากการนำเสนอแง่มุมชีวิตส่วนตัวต่าง ๆ ของผู้ต้องหา เป็นวิธีการรับมือปัญหานี้ อย่างไรในอนาคต หากทุกช่องให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนแนวการเสนอนี้ คนที่เสพสื่อก็ไม่มีทางเลือก และเสพสื่อในแบบที่ควรจะเป็น</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>เปิดหลักสูตรอบรม“การให้บริการคำปรึกษาวัยรุ่น”ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ในปีนี้กรมสุขภาพจิต ได้ปรับกลยุทธ์ในการป้องกันและการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาเด็กและวัยรุ่น ซึ่งกำลังทวีความรุนแรงขึ้น โดยได้จัดหลักสูตรอบรมออนไลน์พัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากรทั้งสายสาธารณสุขและสายครูอาจารย์ ที่ให้บริการในศูนย์ให้คำปรึกษานักเรียนวัยรุ่น(Psychosocial care) ในโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตสุขภาพรวมกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้บุคลากรเข้าถึงความรู้ที่ทันสมัยจากอาจารย์สอนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องลาเรียน สามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้เลย โดยได้มอบนโยบายให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กทม.ดำเนินการ และติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p>
เดลินิวส์ สยามรัฐ ช่อง ช่อง 3,5,7,9, NBT,ThaiPBS,TNN24, ไทยรัฐทีวี	<p>เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ สถาบันประสาทวิทยา</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ณ สถาบันประสาทวิทยา โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นพ.ธีรพล โดฬพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ ผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ ในช่วงปี พ.ศ.2555-2559 จำนวน 3,634 ราย (5,339 ตัวอย่าง) พบว่า ไวรัสเอนเทอโร 71 เป็นสาเหตุหลักของโรคมือ เท้า ปาก แต่ในปี พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา พบว่า เป็นไวรัสคอกซากิ เอ 16 ซึ่งทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เตรียมความพร้อมรองรับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัส เอนเทอโรไวรัสร่วมแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือการป้องกันการติดเชื้อโดยการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดี จึงควรเน้นเรื่อง การล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย ทำความสะอาดพื้นผิวที่สงสัยเป็นเชื้อ โดยใช้ผ้าเช็ดด้วยน้ำยาคลอรีนหรือ น้ำยาฟอกขาว 0.5% - 1% เนื่องจากเชื้อไวรัส กลุ่มเอนเทอโรไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยแอลกอฮอล์</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>ไทยปล่อยวีซ่าฟรีชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้ผลักดันให้ที่ประชุม ครม. พิจารณายกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (ซีแอลเอ็มวี) และประเทศจีน กลุ่มที่เข้ามารักษาพยาบาลในไทย สามารถพำนักระยะยาวนาน 90 วัน รวมผู้ติดตามอีก 3 คน ล่าสุดได้ประกาศอย่างเป็นทางการ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน โดยมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ 136 แห่งทั่วประเทศ</p> <p>นางศรีสุดา วานัญญุศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท. เปิดเผยว่า ททท.เตรียมนำโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่มีความพร้อม เข้าร่วมโรดโชว์สินค้าและบริการด้านแพคเกจ การรักษาพยาบาลในตลาดซีแอลเอ็มวี ซึ่งที่ผ่านมาได้เปิดตลาดที่เมียนมา และเตรียมทยอยการเดินทางไปยังกัมพูชาตามลำดับ</p> <p>นายนิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร ผอ.รพ.สมิติเวช สุขุมวิท เปิดเผยว่า การยกเว้นวีซ่า 90 วัน ให้กับตลาดซีแอลเอ็มวี และ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>จีน ครึ่งนี้ จะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการบริการ การอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ของประเทศไทย รวมถึงขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว ที่มีแนวโน้มการเติบโตแทนที่ตลาดตะวันออกกลาง ที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันตลาดโลกลดลง</p>
สยามรัฐ	<p>น้ำปลาปลอม</p> <p>-เสนอข่าว อย. ได้เก็บตัวอย่างน้ำปลา Fish sauce nice food brand จาก บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ เขตราชบุรีบูรณะกทม. เมื่อ 13 ก.ย.59 ส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจวิเคราะห์ พบไนโตรเจนทั้งหมด 2.58 กรัม/ลิตร พบว่าน้ำปลาดังกล่าวไม่เข้ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่ง อย. อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป</p>
เดลินิวส์ สก๊อปหน้า1	<p>ปัญหาเสริมความงามไร้มาตรฐาน</p> <p>-เสนอสก๊อป ปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจสถานเสริมความงามที่ดำเนินการอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ได้มาตรฐาน เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน และจากสถิติการร้องเรียนก็เห็นได้ชัดเจนว่ามีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สคบ. ได้แจ้งข้อมูลสถานการณ์ จากการร้องเรียนของประชาชนที่ผ่านมา มีกรณีความเสียหายที่หลากหลาย ตั้งแต่เรื่องผลการให้บริการไม่เหมือนที่ได้มีการโฆษณาไว้ การบาดเจ็บ แบบเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงกรณีที่เสียหายรุนแรงถึงแก่ชีวิต และ แยกประเภทปัญหาได้ 2 ประเภท คือ ประเภทเสริมความงามที่ไม่ใช่โดยแพทย์ และประเภทเสริมความงามโดยแพทย์</p> <p>ด้าน พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า สคบ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านนี้โดยตรง คือ แพทยสภา กรมการแพทย์ อย. เพื่อที่จะเป็นการแก้ไขและป้องกันปัญหาได้อย่างตรงจุด โดยได้มีการกำหนดมาตรการแก้ไขและป้องกัน 6 ด้านหลักๆ คือ 1.ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข 2.ต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทำหน้าที่รักษาและให้คำปรึกษาผู้รับบริการในทุกสาขา โดยติดรายชื่อแพทย์แต่ละวันไว้ชัดเจน 3.หากมีความเสียหายเกิดขึ้นต้องแก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำอีก 4.ต้องกำหนดราคาค่าบริการที่เป็นธรรม โดยใช้มาตรฐานราคากลางเป็นหลัก ซึ่งแพทยสภาได้กำหนดมาตรฐานราคาค่าบริการไว้แล้ว 5.ต้องใช้ข้อความโฆษณาที่เป็นธรรม ไม่ใช่ข้อความที่เป็นเท็จ หรือเกินจริง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาระสำคัญ และต้องโฆษณาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด และ 6.กรณีผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร</p>
สยามรัฐ	<p>ศูนย์โรคทารกครบวงจร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โดฬพิณานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดตัวผลงาน Service Champion "ศูนย์ดูแลทารกแรกเกิดป่วยและพิการครบวงจร" ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ ด้วยเทคโนโลยีห้องสวนหัวใจไฮบริดที่ทันสมัย เป็นแห่งแรกของไทย โดยศูนย์ดูแลทารกแรกเกิดป่วยและพิการครบวงจรฯ ประกอบด้วย 1.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านทารกแรกเกิด 2.ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด 3.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านศัลยกรรมทารกแรกเกิด นอกจากนี้ยังมีศูนย์ความชำนาญพิเศษ อีก 6 ศูนย์ ได้แก่ ตา โสต ศอ นาสิกกระดูกและข้อ กายภาพบำบัดกายอุปกรณ์ พัฒนาการเด็ก และนมแม่</p>
แนวหน้า	<p>ป้องกันอุบัติเหตุช่วงฝนตก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเตือนหลายพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ โดยเฉพาะการขับขี่ยานพาหนะ ขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย พร้อมแนะ 7 วิธีขับขี่ให้ปลอดภัย หากต้องเดินลุยน้ำ ควรใส่รองเท้าบูท หรือใช้ถุงพลาสติกมาประยุกตืใช้ทำรองเท้ากันน้ำชั่วคราว ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและโรคที่มาพร้อมกับน้ำท่วมขังได้</p>
แนวหน้า	<p>บำบัดเด็กติดเกมไม่ต้องใช้ความรุนแรง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์ด้านเด็กและสื่อ กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในประเทศจีนมีการบำบัดภาวะติดเกมโดยใช้วิธีให้อยู่ในค่ายคล้ายทหารมานานประมาณ 10 ปีแล้ว วิธีการบำบัดดังกล่าวได้ผลดีอย่างมาก ช่วยลดระยะเวลาเล่นเกมได้มาก แต่ก็เป็งานวิจัยที่มาจากผู้ให้การบำบัดเอง ทำให้ความน่าเชื่อถืออาจมีน้อย การแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องตระหนักและป้องกันตั้งแต่เริ่มต้น โดยสอนให้เล่นเกมอย่างสมดุลกับชีวิต เริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ พ่อแม่ต้องมีความเข้าใจในเกมที่เด็กเล่น โดยอาจช่วยกันตั้งกฎกติกาและระยะเวลาที่จะใช้เล่นเกมในแต่ละวัน ให้คำชมหรือกำลังใจ เมื่อลูกสามารถควบคุมการเล่นเกมของตัวเองได้ดี และสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองด้านอื่น ๆ ของลูก หากมีอาการติดเกมอย่างรุนแรง สามารถพาเด็กมา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ปรึกษาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเพื่อทำการรักษา หรือปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต หมายเลข 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
คมชัดลึก	สัมมนาขับเคลื่อนแผนควบคุมยาสูบ -เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรศาสตร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการสัมมนาเสริมพลังภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ.2559-2562 จัดโดย สำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ในวันที่ 6 มิถุนายน เวลา 08.30 น. ที่ห้องจูปีเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
สยามรัฐ	โรคเท้าปุก -เสนอข่าว ปัจจุบัน ทารกแรกเกิดของไทย 1 ใน 1,000 คน จะมีความผิดปกติของเท้าโดยมีลักษณะงอเข้าด้านใน แต่กำเนิด ซึ่งเรียกว่า โรคเท้าปุก เป็นภาวะที่เท้าผิดรูปลักษณะโค้งและบิดงอเข้าด้านใน ดูแล้วคล้ายหัวไม้กอล์ฟ โดยเป็นภาวะเท้าผิดรูปที่พบบ่อยที่สุด ในวันที่ 3 มิ.ย.ที่ผ่านมา เป็นวันเท้าปุกโลก ซึ่ง รพ.พระมงกุฎเกล้า ได้จัดงาน "วันเท้าปุกโลก2560" (World Clubfoot Day 2017) เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการช่วยเหลือ แนะนำ ดูแลเด็กแรกเกิดที่เป็นเท้าปุก ให้ได้รับการบำบัดรักษาที่เหมาะสมและถูกวิธี
สยามรัฐ	ลดปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ -เสนอสรุป ข้อมูลจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ในปี 2557 พบว่า ประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดมีอัตราการคลอดในแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี อยู่ในอันดับ 3 ของประเทศ จึงเป็นที่มาของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยการสนับสนุนของ สสส. ซึ่ง อ.บางสะพาน เป็นหนึ่งในอำเภอที่ถูกขยายผลการทำงานและเกิดผลอย่างดีเยี่ยม และกลายเป็นโมเดลการทำงานของจังหวัด โดยมีจำนวนแม่วัยรุ่นลดลงอย่างชัดเจน จากปี 2557 ที่อัตรา 58.9 ลดลงเหลือ 39.2 ต่อวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ในปี 2559 จุดสำคัญที่ทำให้อัตราแม่วัยรุ่นในพื้นที่ลดลง เกิดจากการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา และมีแผนดำเนินงานที่ชัดเจนเพราะมีเป้าหมายร่วมกัน
สยามรัฐ	โรคพิษสุนัขบ้าใน กทม. -เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า สำนักอนามัย ได้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่ใน กทม. ส่งผลให้ตรวจพบสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามีแนวโน้มลดลง โดยพื้นที่เกิดโรคในสัตว์มักจะเป็นในเขตพื้นที่เดิม และสัตว์ที่ตรวจพบโรคส่วนใหญ่มีทั้งที่เป็นสุนัขมีเจ้าของและสุนัขจรจัดที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ไทยโพสต์	หลักสูตรผลิตแพทย์7ดาว -เสนอข่าว ม.นเรศวร จับมือ ศสช. สธ. เปิดหลักสูตรผลิตแพทย์ บุคลากรสุขภาพแนวใหม่ จัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ ให้พยาบาล เกสซ์ เรียนร่วมกันในห้องเรียน เผยเดินทางพัฒนาหลักสูตรแพทย์ 5 ดาวของ WHO เป็น 7 ดาว คาดใช้เต็มรูปแบบปี 62



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch